



ยื่นป.ป.ช.ตรวจสอบจนท.-ห้าง ผุดลานน้ำพุแยกสินค้า-ผิดพ.ร.บ.อาคาร

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - อดีตรองอธิการบดี มช. นำกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะ บริเวณลานน้ำพุ สีแยกสินค้า จากห้างดัง ยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ปลดห้างสร้างรูกอล์ฟที่สาธารณะและการสร้างห้างถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารหรือไม่

วานนี้ (7 ส.ค.) ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะ บริเวณลานน้ำพุ สีแยกสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะฯ เข้ายื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบเพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยนายวิวัฒน์ เจริญกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือคำร้องดังกล่าว พร้อมระบุว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวที่มีการร้องเรียนนั้นมียุทธวิธีหรือไม่อย่างไร โดยหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำความผิด จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายต่อไป

สำหรับมีประเด็นที่กลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะ บริเวณลานน้ำพุ สีแยกสินค้า ร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ ได้แก่ 1.เจ้าพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ผู้ใต้ที่อนุญาตให้บริษัทสยามา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สร้างน้ำพุที่รูกอล์ฟพื้นที่สาธารณะเขตทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ,2. การก่อสร้างศูนย์การค้าเมญาถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ และ 3. การอนุญาตให้ก่อสร้างศูนย์การค้ามีการตรวจสอบเอกสารการทำ EIA และแบบสอบถามจากชุมชนในบริเวณข้างเคียงอย่างถูกต้องหรือไม่



รองศาสตราจารย์ธีระ เปิดเผยว่า การยื่นหนังสือให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในครั้งนี้ เนื่องจากเชื่อว่าจะมีความพยายามจากคนบางกลุ่มที่ต้องการจะขัดขวางการรื้อถอนลานน้ำพุและส่งมอบคืนให้กับกรมทางหลวงเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งแฝงเจตนาบางอย่าง โดยนอกจากการยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.แล้วยังจะมีการยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาด้วย เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการในกรณีเดียวกันนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้เรื่องที่ร้องให้ตรวจสอบนั้น มีการตั้งประเด็นสงสัยว่า การยื่นแบบก่อสร้างต่อเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อขออนุญาตก่อสร้างได้มีการตรวจสอบครบถ้วนหรือไม่ มีการตรวจสอบระยะร่นของอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดๆ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือไม่เพียงใด

ขณะเดียวกัน และเจ้าพนักงานของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และ/หรือเจ้าพนักงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ผู้มีอำนาจได้อนุญาตหรือยินยอมให้ศูนย์การค้าเมญา ก่อสร้างบ่อน้ำพุของศูนย์การค้าโดยมีส่วนของขอบบ่อลำเข้ามาในพื้นที่สาธารณะเขตทางหลวงได้